



เสียงจากห้วงสำนึก

โดย : สุรววิช วิวรรวน

ทำทุกอย่างเพื่อประยุทธ์คนเดียว

เรื่องจริงที่ไม่ใช่มนโกลีคือ สิ่งที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เดือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ว่า กองหนุนกำลังจะหมดไป

เพราะเมื่อย้อนไปผลสำรวจความนิยมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ 3 ครั้งจากกรุงเทพโพลล์ สะท้อนว่าคำพูดของ พล.อ.เปรมนั้นเป็นสิ่งที่แท้ทรู

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ สำรวจเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 โดยถามว่า หากวันนี้ มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ระบุว่า จะสนับสนุน

เอาคำถามเดียวกันนี้ไปถามอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 ระบุว่า จะ "สนับสนุน" ยิ่งเกินครึ่งแต่หายไปร้อยละ 9

ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนคือวันที่ 20 มกราคม 2561 เมื่อถามคำถามเดียวกัน พบว่า ประชาชนร้อยละ 36.8 ระบุว่า จะ "สนับสนุน" พล.อ.ประยุทธ์ให้เป็นนายกฯ หายไปจากเมื่อเดือนพฤษภาคมถึงร้อยละ 16 และหายไปจากต้นปี 2560 ถึงร้อยละ 25

แถมเมื่อถามว่า คิดอย่างไรกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง ในเรื่องการสรรหานายกรัฐมนตรีคนนอกตามบทเฉพาะกาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เห็นว่านายกรัฐมนตรี ควรมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ขณะที่ร้อยละ 29.4 เห็นว่านายกรัฐมนตรี มาจากคนนอกได้ หากไม่สามารถเลือกกันเองได้

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ เคยถามคำถามคล้ายๆ กันเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ว่า "เห็นด้วยหรือไม่กับที่มาของการเลือกนายกฯ คนนอก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ในภาวะที่ประเทศเกิดวิกฤต" ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 เห็นด้วย เพราะประเทศจะได้สงบ ลดความขัดแย้ง แต่ควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ได้รวดเร็วขนาดนั้น ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ พุดตลอดเวลาว่า รัฐบาลนี้ทำมากกว่า รัฐบาลไหน มีการออกนโยบายประชานิยมที่เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น "ประชารัฐ" ออกนโยบายเอาใจคนจนออกมามากมาย หลังถูกกล่าวหาว่า อุ่มชูแต่กลุ่มทุนมาตลอด

คนจนก็ช่วยแล้ว ตัวเลขส่งออกก็พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 6 ปี แถมได้เปรียบดุลการค้ามากถึง 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แปลว่าการจ้างงานก็ต้องดีด้วย แล้วทำไมความนิยมของรัฐบาลจึงตกต่ำลง

ทำไมประชาชนจึงไม่เห็นผลงานของรัฐบาลที่แถลงผ่านทีวีทุกช่องที่บังคับให้ดูหลัง 6 โมงเย็น และมาอธิบายด้วยตัว พล.อ.ประยุทธ์ เองหลัง 2 ทุ่มทุกคืนวันศุกร์ หรือว่าทุกวันนี้ปิดทีวีกันหมดแล้ว

โพลอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะเป็นการสำรวจคนกลุ่มเล็กๆ แต่การที่คนส่วนใหญ่บอกว่าอยากได้นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้ง และความนิยมที่ลดลงอย่างรวดเร็วของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้น ก็สะท้อนได้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มเบื่อหน่ายรัฐบาลทหารและอยากให้ประเทศกลับไปสู่การเลือกตั้งโดยเร็ว

ในขณะที่ปากของ พล.อ.ประยุทธ์นั้น สะท้อนว่า ยิ่งทอดเวลา ยาวออกไปเท่าไรความนิยมของประชาชนจะยิ่งลดลง ถ้าเราคิดในแง่หนึ่งจะเห็นว่า ถ้ายังเลือกตั้งซักทีจะไม่เป็นผลดีต่อ พล.อ.ประยุทธ์

แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือกรรมการที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งกลับพยายามที่จะเลื่อนเวลาเลือกตั้งออกไปจากที่ พล.อ.ประยุทธ์เคยประกาศว่าจะเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปี 2561 ไปอีก 90 วัน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะเลือกตั้งได้อย่างน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 โดยไม่หวั่นเกรงเลยว่ายืดเยื้อยาวออกไปความนิยมในตัว พล.อ.ประยุทธ์จะยิ่งลดน้อยถอยลงไปอีก

มีคนบอกว่า ความพยายามจะเลื่อนเลือกตั้งออกไปนั้น เป็นการเอื้อให้พรรคการเมืองใหม่ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ที่มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับพรรคการเมืองเก่า และระยะเวลาที่เลื่อนไปนั้น จะทำให้นโยบายประชานิยมที่กำลังหาเสียงกับคนจนของรัฐบาลชุดนี้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าวันนั้นความนิยมในตัว พล.อ.ประยุทธ์จะกลับคืนมา

เมื่อถอดสมการแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้ความมุ่งมั่นที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์นั้น ติดอยู่ตรงที่พรรคการเมืองเก่าพรรคใหญ่ 2 พรรคคือ พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนอก ดังนั้น ต้องทำให้พรรคใหม่ที่จะสนับสนุนตัวเองมีความเข้มแข็งพอที่จะสู้กับพรรคเก่าได้

เพราะคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่จะได้เสียง ส.ส.สนับสนุนมากกว่า 250 คนนั้น เป็นสิ่งสำคัญ โดยเงื่อนไขเมื่ออยู่ๆ ต้องสามารถควบคุมเสียง ส.ว.ได้ทั้งหมด 250 เสียงโดยไม่แตกแถวเลยโดยประเด็น ส.ว. นั้นเราจะเห็นว่า สนช.พยายามจะแก้ไขที่มาของ ส.ว.เพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขึ้น พุดได้ว่า จะแก้ไขกฎหมายทุกฉบับเพื่อปูทางไปสู่นายกฯ คนนอกของ พล.อ.ประยุทธ์หลังเลือกตั้งให้ได้

แต่ถ้า ส.ว.แตกแถว 1 คน ก็ต้องการตัวเอง ส.ส.ชุดเขยเพิ่มขึ้น พุดง่ายๆ ว่าจะต้องมีเสียง ส.ส. และ ส.ว.รวมกันไม่น้อยกว่า 500 เสียงจึงจะเป็นนายกฯ คนนอกได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าพรรคใหญ่ 2 พรรคไม่เอาด้วย

มันเลยเป็นเรื่องดาบสองคม ด้านหนึ่งพยายามเลื่อนเวลาเลือกตั้งออกไปเพื่อให้ฝ่ายสนับสนุนพร้อม ด้านหนึ่งยิ่งซ้ำความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์จะยิ่งลดลง

จริงๆ แล้วมีทางออกที่ง่ายกว่า แต่ยังไม่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีที่ทำอะไรเลือกทางนี้ก็คือ การยอมไปอยู่ในรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอตั้งแต่แรก ทางเลือกนี้ไม่ต้องใช้เสียง 2 สภา 500 เสียงเพื่อหักด่านไปเป็นขอเปิดทางให้นายกฯ คนนอกตามรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล แล้วยังมีความสง่างามกว่าการเป็นนายกฯ คนนอกด้วยซ้ำไป

และอาจเป็นทางออกให้พรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนใจมาสนับสนุนได้ด้วย เพราะบทบาทที่มันชัดเจนขึ้นว่า พล.อ.ประยุทธ์ นั้นลงมออยู่ในกติกาประชาธิปไตยแบบเพียวๆ ไม่ได้คาบถูกคาบดก ไม่ใช่ไปปรอแก้อีกคนนอกที่เขียนกติกาเปิดทางให้ตัวเองเอาไว้

แต่ปัญหามันก็คงมีอยู่ๆ ถ้าลงมออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ในระหว่างการเลือกตั้ง เพราะจะกลายเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นจนทำลายความชอบธรรมของตัวเองลงไปได้ เมื่อถืออำนาจรัฐเป็นรัฐธรรมนูญและเป็นคนควบคุมการเลือกตั้งเอง

ส่วนการอยู่ในฐานะนายกฯ คนนอกก็อาจจะอ้างได้ว่าเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเลือกกันเองแล้วไม่สามารถหาคนมาเป็นนายกฯ คนนอกได้ เมื่อรัฐธรรมนูญเปิดทางไว้ให้คนนอกเข้ามาได้ก็ไม่น่ารังเกียจอะไร เพียงแต่ถึงวันนี้คงรู้แล้วว่า ไม่ง่ายถ้าพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคไม่เล่นด้วย

เราจึงเห็นสภาพัววุ่นหลักที่ สนช.พยายามจะหาทางออก

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: ศุกร์ 26 มกราคม 2561

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2570

หน้า: 10(ซ้าย)

Col.Inch: 54.06

Ad Value: 81,090

PRValue (x3): 243,270

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เสี่ยงจากหวังสำนัก: ทำทุกอย่างเพื่อประยุทธ์คนเดียว

แก้กฎหมายตรงโน้นตรงนี้ยุ่งไปหมด ทั้งที่มา ส.ว. ทั้งกฎหมาย
เลือกตั้ง ซึ่งเท่าที่ผมอ่านแกมก็พูดได้ว่าทำเพื่อเป้าหมายเดี๋ยวนั้น
แหละว่า จะเปิดทางให้ พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ได้อย่างไร

ทุกอย่างที่ทำวันนี้ จึงเป็นการสนองตอบการสืบทอดเก้าอี้
นายกฯ คนนอกหลังเลือกตั้งของ พล.อ.ประยุทธ์คนเดียว.